



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร (เพิ่มเติม)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง ๓๐ อัตรา โดยกำหนด “ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรไปถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อรายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเริ่มเวลาสอบ (ประเมินสมรรถนะ) ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาที” รายละเอียดปรากฏตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ๑) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ๒) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๓) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ และ ๔) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ เข้ารับการเลือกสรร ณ วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จึงทำให้สถานที่รับรายงานตัวไม่ตรงกับสถานที่เลือกสรร

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ (๑) ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

“ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ๑) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ๒) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๓) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ และ ๔) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ ไปถึงวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อรายงานตัวเข้ารับการเลือกสรรก่อนเริ่มเวลาสอบ (ประเมินสมรรถนะ) ไม่น้อยกว่า ๔๐ นาที” นอกนั้นเป็นไปตามเดิม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง